



12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ



จดหมายข่าว อบต.แหลมงอบ...อีเนียบ ฉบับเดือนกรกฎาคม 2563

จัดทำโดย: สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ (งานประชาสัมพันธ์)

☎ 039 597 191 🌐 www.laemngob.com ✉ tr73801@hotmail.com





12 สิงหาคม
วันแม่แห่งชาติ

ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2563 โดยในช่วงเช้าเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และในช่วงเย็น เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอแหลมงอบ

จิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอयरักลูก”



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอयरักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน

รู้จักโรคติดต่อ

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลแหลมงอบเป็นผู้ให้ความรู้โดยในครั้งนี้ ได้บรรยายเรื่องโรคที่ติดต่อผ่านทางยุงลาย ได้แก่

1. **โรคไข้เลือดออก, ชิคุนกุนยา และ ZICA** โดยการป้องกันโรคติดต่อเหล่านี้สามารถทำได้โดยทายากันยุงเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุม เช่น เมื่อเข้าไปกรีดยางในสวนยาง เป็นต้น และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย นอนกางมุ้งหรือติดมุ้งลวด และเปิดพัดลมถ้าหากมีไข้ ให้ไปโรงพยาบาล โดยห้ามรับประทานยาจำพวกแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน แต่สามารถทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ได้
2. **โรคมาลาเรีย** ติดต่อผ่านทางยุงก้นปล่องที่อยู่ในป่า หากติดเชื่อจะมีไข้หนาว หรือไข้ร้อน หรือไข้เหงื่อออกขึ้นกับระยะหลังจากได้รับเชื้อ การป้องกันสามารถทำได้โดยการใส่เสื้อผ้าแขนยาว ขาวยาว เพื่อป้องกันยุงกัด และสุดท้าย **COVID-19** ซึ่งมีโอกาสเป็น airborne หรือแพร่เชื้อทางอากาศได้ ดังนั้นควรใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและหลังสัมผัสสิ่งใด ๆ ที่คาดว่าปนเปื้อนให้ล้างมือให้สะอาดหรือใช้เจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค



นอกจากนี้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแหลมงอบยังได้นำป้ายการป้องกันตัวเองจาก COVID-19 ให้มาติดที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่ออันเกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา



ทันตสุขภาพของเด็กปฐมวัย



วันที่ 19 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบจัดโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กปฐมวัยภายใต้... กิจกรรมรณรงค์สร้างกระแสฟันดีและพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบแหลมงอบ





ร่วมพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนแหลมมะขาม



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมพิธีเปิดแหล่งเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตบ้านแหลมมะขาม และลงนามความร่วมมือ ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม ตำบลแหลมงอบ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563



กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



Save Zone โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 "กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" "SaveZoneNoNewFace" องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ร่วมกับโรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม วันที่ 26 สิงหาคม 2563





ถนน

19-20 สิงหาคม 2563 ดำเนินลงหินย่อยและหินคลุกซ่อมแซมถนนสายทางเข้าโรงเรียนแหลมงอบวิทยา (ด้านหลัง) หมู่ 1 บ้านแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ



ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ดำเนินการอัดยางมะตอยบริเวณที่ถนนชำรุด ที่ หมู่ 5 ทั้งหมด 4 จุด



ไฟฟ้าส่องสว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ดำเนินการติดตั้ง เปลี่ยนโคมไฟ และซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างตามคำร้องเรียน รวมทั้งตามที่ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีที่ช่วยสอดส่องดูแลความผิดปกติในพื้นที่ และที่ตรวจพบ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นายช่างไฟฟ้าสังกัดกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้นำทีมงานลงพื้นที่ติดตั้ง เปลี่ยนโคมไฟและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างแล้วเสร็จทั้งสิ้น 20 จุด

นอกจากนี้ยังดำเนินการในด้านการดูแลความปลอดภัยเกี่ยวกับสายไฟและระบบไฟฟ้าสาธารณะ ได้แก่ การตัดกิ่งไม้ที่พาดสายไฟซึ่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงตัดและเคลื่อนย้ายต้นไม้หรือกิ่งไม้ที่ล้มทับสายไฟ โดยดำเนินการด้วยตนเอง และร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น



เหตุด่วน สาธารณภัย

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ออกดำเนินการบรรเทาเหตุสาธารณภัยจากพายุลมแรงในช่วงต้นเดือนสิงหาคม โดยในวันที่ 3 สิงหาคม มีบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายจากลมแรงพัดหลังคาปลิวและกิ่งไม้หักทับหลังคา รวมทั้งหมด 12 หลัง และลงพื้นที่สำรวจและตัดต้นไม้ที่อาจเป็นอันตรายหากเกิดพายุ เพื่อป้องกันเหตุสาธารณภัยดังกล่าว



ซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ดำเนินการซ่อมแซมบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่หมู่ 4 บ้านหัวหิน โดยใช้เวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม - 28 สิงหาคม 2563 จึงแล้วเสร็จ



ตรวจสอบสถานประกอบกิจการตาม พรบ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ร่วมดำเนินการตรวจสอบพิจารณาสถานประกอบกิจการของผู้ที่ยื่นต่อคำขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 ประเภทคาราโอเกะ ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 จำนวนทั้งหมด 2 แห่ง ได้แก่ “กาหลงคาราโอเกะ และ “ดวงพรคาราโอเกะ”

นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบยังได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม ได้แก่ ที่พัก “หวานใจโฮมสเตย์” และได้ดำเนินการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในวันเดียวกัน ผลการประเมินคือ ผ่านมาตรฐาน





จิตอาสาพระราชทาน 'เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์' 'พัฒนาหาดทรายดำ'



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ บริเวณศูนย์การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563



ป้องกันไข้เลือดออก



องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ดำเนินการพ่นหมอกควันและ ULV เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่ต้องสงสัยว่าอาจมีการแพร่ระบาดที่หมู่ 7 บ้านหนองปรือ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2563 และที่หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม ในช่วงปลายเดือน และยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้



หมู่ 7



หมู่ 7



หมู่ 3



หมู่ 3



ปรับปรุงภูมิทัศน์



เนื่องจากต้นไม้และหญ้าบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างขึ้นสูง ทำให้สถานที่ดูไม่สะอาดสวยงามและอาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษได้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบจึงดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการตัดแต่งต้นไม้และตัดหญ้า เพื่อให้สวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาใช้พื้นที่ออกกำลังกายในช่วงเย็น และยังคงตัดต้นไม้และหญ้าที่ขึ้นรุกพื้นที่ถนนบริเวณถนนสายคลองตะแบกมาลา เพื่อความสะอาดปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ	039-597-191
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ	081-715-2653
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ	084-409-7895
หัวหน้าสำนักปลัด	085-434-7565
ผู้อำนวยการกองคลัง	086-827-1744
ผู้อำนวยการกองช่าง	063-539-5528